

VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ở ĐỊNH TƯỜNG (YÊN ĐỊNH, THANH HOÁ)

Định Tường thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, là xã thuần nông, không có nghề truyền thống, cũng không được ưu đãi về tài nguyên thiên nhiên. Diện tích đất tự nhiên là 674 ha và 405 ha đất canh tác. dân số 6800 người, phân bố ở 5 làng (có một làng theo đạo Thiên chúa, chiếm 1/5 dân số toàn xã). Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Định Tường sớm xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển chủ yếu của địa phương là: tập trung phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với công tác xây dựng Đảng. Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt những năm gần đây, Định Tường đã có bước phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Từ các điều kiện khách quan và chủ quan, từ lý luận đến thực tiễn cho thấy, Định Tường đã vận dụng một cách sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, Định Tường đã đạt được những bước phát triển vững chắc và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với những thành tích rất đáng tự hào. Đạt được kết quả

đó là do nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố đóng vai trò quan trọng là kênh thông tin báo chí. Thông qua kênh thông tin báo chí, đặc biệt là hệ thống báo Đảng (*Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí kiểm tra, báo Thanh Hoá*)... đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, có thêm "công cụ", kênh thông tin nắm bắt kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề lý luận, thực tiễn phong phú của công cuộc đổi mới. Qua hệ thống thông tin báo chí, Đảng bộ, chính quyền xã đã có thêm những căn cứ, bài học kinh nghiệm từ các địa phương, đơn vị, cơ sở điển hình tiên tiến, nhất là trên lĩnh vực kinh tế (trong và ngoài nước) để tham khảo, vận dụng trong xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Định Tường trong nhiều năm qua thường xuyên đặt mua các loại báo, tạp chí, bản tin... của cả Trung ương và địa phương. Ngoài một số các báo, tạp chí chủ chốt của Đảng, báo của địa phương như báo *Thanh Hoá*, báo *Văn hoá thông tin Thanh Hoá*, Thông báo nội bộ tỉnh Thanh Hoá... Định Tường còn đặt mua nhiều loại báo có tác dụng thiết thực đối với

sự phát triển kinh tế - văn hoá địa phương, đổi mới với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp như báo *Ngân hàng*, báo *Lao động và xã hội*, báo *Phụ nữ Việt Nam*, báo *Tiền phong*, báo *Đại đoàn kết*, báo *Cựu chiến binh*. Với mỗi ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội của Định Tường, Đảng bộ, chính quyền xã có kế hoạch bổ sung thông tin kịp thời nhằm mục đích phổ biến kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tránh tình trạng lạc hậu về kiến thức và thông tin, không bắt kịp với nhịp độ phát triển chung của toàn xã hội. Thông qua các bài viết, bài nghiên cứu của các nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý thuộc mọi lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội, các vấn đề về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, chính quyền đã giúp Định Tường có thêm nhiều thông tin cũng như những kinh nghiệm quý áp dụng vào mọi mặt hoạt động của xã. Gần đây, Định Tường phối hợp với các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh và Đoàn thanh niên Bưu điện các huyện, thị, thành phố phối hợp tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt của Câu lạc bộ "Thanh niên với Internet", giúp đỡ nhân dân, thanh thiếu niên truy cập Internet và sử dụng có hiệu quả các thông tin, kiến thức trên Internet phục vụ học tập, giải trí, sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sự phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Định Tường trong những năm qua là kết quả của nhiều nhân tố, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí. Kinh tế những năm 2007,

2008 phát triển khá toàn diện. tốc độ tăng trưởng cao trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng GDP bình quân đạt 16.52%, tăng 5.3% so với thời kỳ 2001 - 2005. đạt 123.4% kế hoạch. Trong đó: Nông - lâm - thủy sản tăng 14%, đạt 173,7% kế hoạch; Công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 27.43%. đạt 132.6% kế hoạch; Dịch vụ tăng 23,06%, đạt 111.2% kế hoạch: GDP bình quân đầu người đạt 9.5 triệu đồng/năm. Kinh tế hợp tác phát triển (hợp tác xã dịch vụ trồng trọt, hợp tác xã tín dụng nhân dân, hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi, hợp tác xã dịch vụ điện nước) hoạt động có hiệu quả kinh tế cao. lợi nhuận hàng năm đạt từ 200 triệu đồng trở lên. Về văn hoá - xã hội, Định Tường là đơn vị đầu tiên của Thanh Hoá đạt 4 chuẩn Quốc gia về y tế, về giáo dục: 100% hộ dân được dùng nước sạch; 100% hộ dùng điện. 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hoá và nhựa hoá; 5/5 làng được công nhận danh hiệu làng văn hoá cấp tỉnh, huyện.

Công tác xoá đói giảm nghèo thu được kết quả cao. Tỷ lệ hộ nghèo từ 14,25% năm 2006, đến năm 2008 còn 7,5%, giảm 51,7%.

Trong hơn 20 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, Định Tường đã đạt được thành tựu trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Định Tường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002); Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (năm 2005); hai Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 2007 và 2008).

KIM OANH